



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  
เรื่อง ขอดทษะเบี่ยนรับร็องบุตร

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ ๓๐๒/๒๕๖๑

ด้วย นายสุรศักดิ์ ชิมเล็ก ผู้ร้อง อายุ ๔๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๕๙/๗ หมู่ที่ ๙ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ยื่นคำร้องต่อศาลว่า ผู้ร้องอยู่กินฉันสามีภริยากับนางจิตาภา แก้วคำ สัญชาติลาว โดยมีได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย พักอาศัยอยู่ด้วยกันที่บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น มีบุตรด้วยกัน ๑ คน คือ เด็กชายมณเฑียร ชิมเล็ก ปัจจุบันอายุ ๑๕ ปีเศษ ต่อมาผู้ร้องกับนางจิตาภาทกลง แยกทางกัน และนางจิตาภายินยอมให้บุตรอยู่ในความอุปการะของผู้ร้อง และให้ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจ ปกครองบุตรฝ่ายเดียวตลอดมา ผู้ร้องประสงค์ขอดทษะเบี่ยนรับเด็กชายมณเฑียรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของผู้ร้อง ผู้ร้องได้พยายามติดต่อและตามหานางจิตาภากจนสุดความสามารถแล้วแต่ไม่พบ และไม่ทราบว่ ไปอยู่ที่ใด ผู้ร้องจึงไม่สามารถพานางจิตาภามาให้ความยินยอมในการจดทะเบียนรับเด็กชายมณเฑียร เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้องได้ ผู้ร้องเป็นผู้ดูแล อุปการะเลี้ยงดูเด็กชายมณเฑียร รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ร้องเป็นผู้แจ้งการเกิด ให้การอุปการะเลี้ยงดู ให้ใช้นามสกุล ให้การศึกษา และแสดงออกต่อบุคคลทั่วไปว่าผู้ร้องเป็นบิดา ผู้ร้องมีความประสงค์ขอดทษะเบี่ยนรับ เด็กชายมณเฑียรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย และเด็กชายมณเฑียรมิได้คัดค้านแต่อย่างใด ผู้ร้องไม่สามารถ ดำเนินการจดทะเบียนรับร็องบุตรได้เนื่องจากตามหาตัวนางจิตาภาไม่พบ ผู้ร้องจึงไม่อาจขอความยินยอม จากนางจิตาภาได้ เจ้าพนักงานทะเบียนราษฎรอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แจ้งว่าหากประสงค์จะขอ จดทะเบียนรับร็องเด็กชายมณเฑียรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายให้ผู้ร้องมายื่นคำร้องต่อศาล ขอศาลมีคำสั่ง อนุญาตให้ผู้ร้องจดทะเบียนรับผู้เยาว์เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ร้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นบุคคล ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เคยถูกศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย แต่อย่างใด ด้วยเหตุดังกล่าวผู้ร้องจึงยื่นคำร้องขอให้ศาลนัดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้เด็กชายมณเฑียร ชิมเล็ก เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสุรศักดิ์ ชิมเล็ก ผู้ร้อง ต่อไป

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี กำหนดนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา หากผู้ใดประสงค์จะคัดค้านประการใดให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนวันนัด คำร้องขอได้ที่ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑



(นายภิญโญ โมกขมรรคกุล)

ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี